

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ว่า ขณะนี้พบว่า กวาร์ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนอาชีวะ พ่อแม่ต้องติดคุกเพราะคดียาเสพติด ทั้งการเป็นผู้ค้า เป็นผู้เสพ ทำให้เด็กต้องอยู่ในการเลี้ยงดูของ ปู่ ย่า ตา ยาย ขาดโอกาสในการได้รับการบ่มเพาะคุณความดี เด็กกลุ่มหนึ่งต้อง ออกจากการเรียนกลางคัน กลายเป็นเด็กจรจัด และอาจเข้าสู่วงจรของยาเสพติด โดยเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ บางกลุ่ม มีปัญหาเรียนไม่จบ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุข หรือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานพระพุทธศาสนา ในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากที่ผ่านมา มี ข้อมูลว่า กวาร์ร้อยละ 80 ที่พ้นโทษแล้ว หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีก แสดงว่าประเทศไทยยังให้โอกาสไม่เต็มที่</p> <p>-ด้าน นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หากมีการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวง ยุติธรรม โดยให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษา จะทำให้ผู้ป่วยลดลง เนื่องจากจะมีการแบ่งประเภทการบำบัดรักษา ที่ตรงจุด โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ติดยาเสพติดอาการรุนแรง มีปัญหาทั้งทางกายและจิตใจ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ติดครั้งคราว พบร้อยละ 80-90 จะดูแลโดยการ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สถานพยาบาล ซึ่งการดูแลต้องมีความร่วมมือจากภาคส่วน ต่าง ๆ ทั้งวัด เอกชน เป็นต้น</p> <p>-ด้าน นพ.วิโรจน์ วีระชัย ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ ระหว่างเตรียมเสนอแนวทางลดผู้เสพยา โดยการให้ผู้เสพยาเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม ส่วนหนึ่งคือ จะมีการเสนอลดโทษผู้เสพยา ที่มียาเสพติดในครอบครอง ให้ไม่ต้องจำคุก แต่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแทน โดยจะมี ระบบคัดกรองร่วมกับพื้นที่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนผู้ผลิต ผู้ขายยังต้องติดคุกเหมือนเดิม</p>
<p>hfocus</p>	<p>จิตแพทย์เด็กขาดแคลน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.มานิช หล่อตระกูล ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า แพทยสภายังคง กำหนดให้ “จิตแพทย์เด็ก” เป็นสาขาขาดแคลน โดยภาพรวมทั้งประเทศมีเพียง 192 คน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดใหญ่ และมีรพศ./รพท.ถึง 36 แห่ง ยังไม่มีจิตแพทย์เด็กประจำ สาเหตุมาจากแพทย์สนใจเรียนน้อย ไม่สร้างรายได้มาก และต้องใช้เวลาเรียนต่อถึง 4 ปี ขณะที่ผู้บริหาร รพ.ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีทุนเรียนต่อ เตรียมหารือกรม สุขภาพจิตและสธ. กำหนดเป็นสาขาเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เพื่อดึงจิตแพทย์เด็กให้ทำงานใน พื้นที่</p>
<p>บ้านเมือง บทบรรณาธิการ</p>	<p>ยุติเอดส์จากแม่สู่ลูก</p> <p>-กล่าวแสดงความชื่นชมกรณีองค์การอนามัยโลก มอบเกียรติบัตรยืนยันการทำงานจนบรรลุตามเป้าหมาย ในการ ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ต่ำกว่าร้อยละ 2 เป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ถือเป็นความสำเร็จของกระทรวงสาธารณสุขไทยที่มุ่งมั่นปฏิบัติการกิจจนประสบผลสำเร็จ</p> <p>ล่าสุด THOMAS DAVIN ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ยังได้แสดงความประทับใจในความมุ่งมั่น ของไทยในการพัฒนางานสาธารณสุขตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี รวมทั้งงานหลักประกันสุขภาพ โดยมั่นใจว่าประเทศไทย จะสามารถบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ (ENDING AIDS) ภายในปี 2573 ได้อย่างแน่นอน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p>	<p>สาธารณสุขดิจิทัล</p> <p>-กล่าวถึง กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ หรือ eHealth รองรับรัฐบาล ดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บันทึกและส่งต่อข้อมูลการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทำให้การรักษามีความเหมาะสม</p> <p>ส่วนการที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยจากการบริการ eHealth เป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบ ระวังระวังความถูกต้องปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มาสร้าง ปัญหาแก่ระบบการรักษาพยาบาลทั้งฝั่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์,ทีวีช่อง สทท.</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี พ.ศ.2544-2557 พบว่า ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2554-2559 กรมควบคุมโรคได้ผลักดันประกาศและอนุบัญญัติต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถึง 24 ฉบับ รวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ กรมยังมีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า “ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ”</p> <p>-เสนอข่าว เบงค์-อภิกิตต์ ไพบูลย์รัตนกิจ จากละครเรื่อง “บ่วงรักสลักแค้น” ได้รับแต่งตั้งจากกรมควบคุมโรค ให้เป็นพิธีเซ่นเตอร်วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิก และตระหนักถึงอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>ทำหมันยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดโครงการทำหมันยุงลายลดไข่อืดออก ขานรับวันไข่อืดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยปล่อยยุงลายทำหมัน จำนวน 10,000 ตัว บริเวณพื้นที่ทดลองโรงเรียนบ้านหนองสทิต ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังจาก รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการวิจัยทำหมันยุงลายแห่งแรกของโลก</p> <p>งานวิจัยดังกล่าว เป็นการฉีดเชื้อแบคทีเรียโวลบาเกียเข้าไปในยุงลายตัวผู้ และนำมาฉายรังสีแกมมาเพื่อทำให้เป็นหมัน เมื่อยุงตัวผู้ไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียจะทำให้ไข่ฝ่อ ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ จะลดการเกิดโรคไข่อืดออกได้แค่ไหน ในอีก 3 เดือนได้รู้กัน</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคไข่อืดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายอึ้งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้โรคไข่อืดออกกำลังระบาดใน จ.อำนาจเจริญ มีผู้ป่วยกว่า 220 รายแล้ว จึงสั่งการให้ สสจ.อำนาจเจริญ และ อปท. เร่งรณรงค์ และฝากถึงโรงเรียนต่างๆ ช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า พบการระบาดของโรคไข่อืดออกเพิ่มเป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมทั้งมีเด็กป่วยเป็นไข่อืด เข้ารับการรักษาที่รพ.ใน อ.เมืองอำนาจเจริญ และ อ.เสนางคนิคม มากกว่าอำเภออื่นๆ ขณะนี้ สสจ.และ อปท.ได้ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กรม.มีมติเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน โดยระยะเริ่มต้น 3 ปีแรกเป็นโครงการรณรงค์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2559 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษาในปี 2560 ส่วนระยะ 2 จะขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและผลักดันให้เป็นการดำเนินงานในแผนงานปกติ ตั้งเป้าภายใน 10 ปี ชุมชนปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดำเนินการทำให้ปลาในแหล่งน้ำมีพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่าร้อยละ 1 ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนคนต่อปี อัตราการตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงร้อยละ 50 หลังได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย</p>
<p>มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น</p>	<p>รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แลงผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2558 ว่า คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2558 ได้คัดเลือกให้ นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอ. รพ.ระพวนหิน อ.ระพวนหิน จ.พิจิตร เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 42 ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2 แสนบาท บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด 2 หมื่นบาท และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 1 แสนบาท</p> <p>นพ.กิตติโชติ เป็นแพทย์ที่เกิด เติบโต ศึกษา และทำงานในภูมิภาคมา ทำหน้าที่แพทย์ตั้งแต่จบการศึกษาที่รพ.แห่งเดิมเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งแพทย์และ ผอ.รพ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพรพ.อย่างต่อเนื่อง ตั้งใจรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในรพ.ชุมชน</p> <p>นพ.กิตติโชติให้สัมภาษณ์ว่า ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจที่สุดรางวัลหนึ่ง ช่วยสร้างกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี</p>
<p>ผู้จัดการ 360 องศา</p>	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า กรณีคนโพสต์ข้อความฆ่าตัวตายผ่านสื่อโซเชียล ไม่จำเป็นต้องแยกแยะว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ หรือต้องการความช่วยเหลือ เพราะสุดท้ายคนเหล่านั้นคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด และไม่ควรเข้าไปเขียนคอมเมนต์ในเชิงตำหนิ ประณาม หรือใช้ถ้อยคำตำหนิหรือยุยง ขับไล้ให้ไปตาย เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าตัวตายมากขึ้น ถ้าต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องการฆ่าตัวตาย ขอให้ใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์ ให้กำลังใจ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ปัญหาพนันบอล</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ สสส. และกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกันจัดการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ EURO U-KNOW "รู้ทัน...ไม่พนันบอล" เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรู้เท่าทันการพนัน โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน "ครึ่ง ควบ หลอน Gambling Ghost" จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>จากข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํารวจนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวศึกษาล่าสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 3 เคยมีประสบการณ์การเล่นพนัน และมีความนิยมเล่นพนันฟุตบอลมากที่สุด นอกจากนี้จิตแพทย์ยังได้ให้ความเห็นว่า การติดการพนันหนักๆ จะทำให้เกิดโรคจิตเวชได้และจะส่งผลให้สมองไม่พัฒนาด้วย</p> <p>โดยจากสถิติการให้บริการของสายด่วนสุขภาพจิตเล็กพนัน 1323 พบว่า วัยรุ่นอายุ 13-21 ปี มีปัญหาการพนันฟุตบอลร้อยละ 50 รองลงมาคือ พนันออนไลน์ ร้อยละ 25 ไพ่/ไฮโล ร้อยละ 19 หวยหรือลอตเตอรี่ ร้อยละ 6</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปลาไทยโอเมก้าสูง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ครรชิต จุดประสงค์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำวิจัยเรื่อง "ปริมาณไขมันทั้งหมด กรดโอเมก้า 6 และกรดโอเมก้า 3 ในปลาทะเลและปลาน้ำจืดของไทย" ให้ข้อมูลว่า จากการศึกษาทำให้ทราบว่าทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลของไทยมีโอเมก้าไม่แพกัน เพียงแต่ปลาน้ำจืดต้องเป็นปลาเลี้ยงเท่านั้น เนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา มักเป็นส่วนที่เหลือจากโรงงานปลากระป๋อง ทาให้อาหารปลามีโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ด้วย ดังนั้นปลาไทยจึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ</p> <p>แม้ปลาน้ำจืดจะมีโอเมก้าสูง แต่ไขมันในภาพรวมก็สูงด้วย ดังนั้นต้องกินอย่างพอเหมาะ ทำให้สุกด้วยวิธีหนึ่งหรือต้ม หลีกเลี้ยงการทอด ทั้งนี้ ควรกินกรดไขมันทั้ง 2 กลุ่มให้สมดุล ซึ่งร่างกายต้องการกรดไขมันโอเมก้า 6 มากกว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ประมาณ 3:1 จนถึง 5:1 ปลาน้ำจืดจึงมีอัตราส่วนที่เหมาะสมกว่าปลาทะเล</p> <p>พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ถึงจะมีโอเมก้าสูง แต่ก็มีไขมันอิ่มตัวอีกมาก จึงควรกินอย่างพอดีและหลากหลาย ส่วนคนที่ไม่ชอบกินปลา สามารถกินอย่างอื่นทดแทน อาทิ ไข่แดง ถั่ว แต่ต้องกินอย่างพอเหมาะเช่นกัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>M2F</p>	<p>ขาดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชติ อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช. และประธานกลุ่มศึกษาปัญหา กล่าวว่า สื่อออนไลน์มีบทบาทเป็นอย่างมากในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของประชาชนในปัจจุบัน ในส่วนของวัยรุ่น เน็ตไอดอลมีอิทธิพลอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นให้ซื้อขายผ่านเน็ต โดยจากสถิติพบว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15 ปีมีการสั่งซื้อมากที่สุดประมาณ 2.6 ครั้ง/เดือน พิมพ์คำว่าขาดความอ้วน ใน 1 วินาที จะมีตัวเลือกการค้นหาขึ้นมาถึง 567,000 รายการ</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขาดความอ้วนบางตัวได้รับการรับรองเลขกำกับทะเบียนยาจาก อย. ในฐานะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น ไม่ได้รับการรับรองให้โฆษณาในเรื่องการลดน้ำหนัก ดังนั้นหากมีการแอบอ้างประสิทธิภาพในฉลากยา ถือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์มีความผิด</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบขาดความอ้วน พบว่าการใส่สารที่เป็นอันตราย ทั้งยาละลาย ยาชับปัสสาวะ ยาขาดความอยากอาหาร ยารักษาไทรอยด์ ยาแก้ลมประสาท และยากระตุ้นประสาท</p>
<p>มติชน</p>	<p>รพ.แพทย์แผนไทยแห่งแรก</p> <p>-เสนอบทความ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทางเลือกอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวสำคัญของรพ.และวงการการแพทย์แผนไทย ที่จะได้นำทฤษฎีการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย ตลอดจนเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร เป็น 1 ใน 14 แห่ง ของเป้าหมายการพัฒนารพ.แพทย์แผนไทยตัวอย่าง เป็นการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพให้ครบทุกมิติ ยกระดับมาตรฐานและขยายประโยชน์จากการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นเลิศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพื่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ</p>
ASTVผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ภาวะกระดูกพรุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลเลิดสิน ครั้งที่ 19 ว่า คนไทยมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้น ส่งผลกระดูกเปราะหักง่าย แนะนำหมั่น ออกกำลังกาย สัมผัสแดดตอนเช้า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมวลกระดูก</p>
บ้านเมือง	<p>รพ.วัดไร่ขิงรับบริจาคสร้างตึก</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บริจาคได้ทั้งฝ่ายการเงินและบัญชี จุดประชาสัมพันธ์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี "สมทบสร้างอาคารทางการแพทย์และซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)" เลขที่ 734-0-09188-1 สอบถามเพิ่มเติม โทร.034-225-818 ต่อ 5104, 5114</p>
ข่าวสด	<p>ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์กรมวิทย์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา ในเบื้องต้นด้วยตนเอง และยังพัฒนาชุดทดสอบด้านชั้นสูตรโรคสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนำไปชันสูตรโรคภาคสนาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>
ข่าวสด	<p>กรมวิทย์ฯ พัฒนาคุณภาพยาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้สนับสนุนให้รพ.พิชัยพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรในรพ.ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข เพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา และช่วยลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.พัฒนาสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดการวางระบบรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นสถานบริการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาสุขภาพชุมชน และได้รับความร่วมมือจาก บมจ.ทีโอที สนับสนุนการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเทเลเมดิซิน ในการตรวจวินิจฉัยอาการและรักษาผู้ป่วยตามความจำเป็นเบื้องต้น ตลอด 24 ชม.</p>
แนวหน้า สยามรัฐ	<p>สบส.ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนภาคประชาชนจัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด" จังหวัดละ 1 แห่ง มีอสม.เป็นแกนนำ โดยศูนย์ฯ จะทำหน้าที่หลัก 7 ประการ ได้แก่ 1.เผยแพร่ รมรงค์ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ 2.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เฝ้าระวัง ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบื้องต้น 3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับชุมชน และภัยสุขภาพต่างๆ 4.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพแก่ประชาชน 5.เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือภัยสุขภาพต่างๆ ประสาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 6.สร้างความร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สิทธิอื่น ๆ ในพื้นที่ และขยายเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอื่น ๆ และ 7.เป็นตัวแทนของภาคประชาชนเพื่อการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ
แนวหน้า	สสจ.ยะลาอบรมคลินิก NCD คุณภาพ -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา เปิดการอบรมคลินิก NCD คุณภาพ ระดับรพ.สต. เนื้อหา การจัดการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง NCD คลินิกคุณภาพ และการจัดตั้ง/การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม ใน CKD คลินิก โดยการบรรยาย และเข้าฐานความรู้ 5 ฐาน หลังเสร็จสิ้นอบรม มีการติดตามประเมินคุณภาพ NCD คลินิก/CKD คลินิก ตามเกณฑ์
เดลินิวส์	การคัดกรองพัฒนาการเด็ก -เสนอข่าว รพ.สต.หนองคาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม เด็กหนองคายสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานร่วมงานจำนวนมาก มีการแสดงความสามารถของเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ตรวจสุขภาพเด็กแรกเกิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานให้ถูกวิธี ทั้งยังแจ้งให้ทราบการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝน และอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วย
ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	สารหนูในเห็ดหอมแห้ง -เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างเห็ดหอมแห้ง 5 ตัวอย่าง จากตลาดในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อนำมา วิเคราะห์สารหนู โดยพบสารหนูในเห็ดหอม 4 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่ปนเปื้อนยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้ คือ ห้ามเกิน 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
สยามรัฐ	วัสดุสมานแผลจากน้ำผึ้งนาโน -เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยงานวิจัยวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์จากน้ำผึ้ง ซึ่งมีการศึกษาวิจัยยืนยันว่าน้ำผึ้งสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีในระดับเดียวกันกับสารต่อต้านเชื้ออื่น ๆ ใช้ปิดสมานแผลป้องกันการติดเชื้อ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ
คมชัดลึก	สถานการณ์โอลิมปิกเกม -เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ก่อนที่จะมีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม ในวันที่ 5 ส.ค. ว่า ล่าสุดตำรวจได้ออกมาชุมนุมประท้วง เนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างและสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ ไม่มีเครื่องมือปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการชูป้ายประท้วงต้อนรับที่สนามบินว่า “ใครมาที่นี่จะไม่ปลอดภัย ยินดีต้อนรับ เราไม่มีรพ.”